
~ 1 ~ 
 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลกอ้ 
เร่ือง  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1) 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕66 
********************************** 

  ตามที่  สภาเทศบาลตําบลก้อ ได้ประชุมสภาสมัยสามัญประจําปี พ.ศ.2566 โดยอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 2 การประชุม ข้อ 36 (3) 
สภาเทศบาลตําบลก้อ กําหนดสมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1) ประจําปี พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1  เดือน
มกราคม  พ.ศ.2566 ถึงวันที่ 30  เดือนมกราคม  พ.ศ.2566   นั้น 

  บัดนี้  สภาเทศบาลตําบลก้อ ได้ประชุมสภาเทศบาลตําบลก้อ สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 
1) ประจําปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศ
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลก้อ สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1) ประจําปี พ.ศ.2566 
ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕66 

  
 

    ลงชื่อ............................................... 
 (นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ) 
ประธานสภาเทศบาลตําบลก้อ 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ 
สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1) ประจ าปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2566 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ เวลา 09.00 น. 
**************************** 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ ประธานสภาเทศบาลตําบลก้อ 
2. นายธนัช  มูลใจ รองประธานสภาเทศบาลตําบลก้อ 
3. นายสิทธิพงษ์  เคลื่อนแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลตําบลก้อ 
4. นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น สมาชิกสภาเทศบาลตําบลก้อ เขต 1 
5. นายอนิวัฒน์  สุชัย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลก้อ เขต 1 
6. นางสาวโชติกา  วงศ์แหว้น สมาชิกสภาเทศบาลตําบลก้อ เขต 1 
7. นายวีระยุทธ    มาลา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลก้อ เขต 1 
8. นางสาคร   ทาเล่ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลก้อ เขต 2 
9. นางรําพรรณ์   นนท์สุภี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลก้อ เขต 2 
10. นายปรีชา  รินท้าว สมาชิกสภาเทศบาลตําบลก้อ เขต 2 
11. นายโสภณ  มาติ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลก้อ เขต 2 
12. นางสาวนัฐมน  ทาเล่ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลก้อ เขต 2 

 
ผู้มาร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีตําบลก้อ 
2. นายพิชญะ  สุยะมัน รองนายกเทศมนตรีตําบลก้อ 
3. นายละออ  อู่ทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีตําบลก้อ 
4. นายประทาน  หม่นสุ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลก้อ 
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจมาศ  วันหลี เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลก้อ 
6. นางสาวอรมรรัตน์ พิพิธเสถียรกุล หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
7. นางลภัสรดา  ดงคําฟู ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
8. นางสาวภาวิณี  แต้คํา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
9. นายสุขสวัฏดิ์  นันศ์ป้อม ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

10. นางสาวนัฐธยาน์  อิ่นตา พนักงานจ้างเหมาบริการ 
11. นายเปรมชัย  จันสุ พนักงานจ้างเหมาบริการ 

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบลก้อ มาครบองค์ประชุมแล้ว นายสิทธิพงษ์  เคลื่อนแก้ว เลขานุการสภา
เทศบาลตําบลก้อ เชิญนางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ ประธานสภาฯ กล่าวสวัสดีสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เข้าที่
ประชุมและกล่าวเปิดการประชุม 
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เปิดประชุม เวลา 09.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1.เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ -ตามที่  สภาเทศบาลตําบลก้อ ได้มีกําหนดการประชุมสภาเทศบาลตําบลก้อ สมัยสามัญ 

สมัยแรก (สมัยที่ 1) ประจําปี พ.ศ.2566 ตามกําหนดการประชุมสภาเทศบาลตําบลก้อ สมัย
สามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1) ประจําปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึงวันที่ 
30 เดือนมกราคม พ.ศ.2566  สภาเทศบาลตําบลก้อ จึงได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลก้อ
มาประชุมในครั้งนี้ 

ที่ประชุม -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2565 

เมื่อวันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 ) 
มติที่ประชุม -ขอรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพ่ิมเติม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3. กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
  -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4. เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
  -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5. เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ -สําหรับในวาระนี้ เป็นการพิจารณาการกําหนดสมัยการประชุมสภาเทศบาลตําบลก้อ 

ประจําปี พ.ศ.2566 และสมัยแรกของปีถัดไป (ปี พ.ศ.2567) 
ประธานสภาฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด 

๒ ข้อ ๒๑ การกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลก้อประจําปี พ.ศ.๒๕66 นี้ สภาเทศบาล
ตําบลก้อ มีสมาชิกสภาเสนอว่าเห็นสมควรให้กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจําปี 2566 
และสมัยแรกของปี 2567 จากการกําหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจําปี พ.ศ.2565 ที่
ผ่านก็มีการกําหนดระยะการประชุมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมหรือว่าระเบียบที่
จะต้องให้สภาได้จัดประชุมและพิจารณาการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลก้อ มีสมาชิกสภา
ท่านใดเห็นสมควรที่จะกําหนดสมัยการประชุมสภาสมัยสามัญประจําปี พ.ศ.2566 และสมัย
แรกของปีถัดไป ปี พ.ศ.2567 เป็นอย่างไรหรือไม่ 

นายสุขสวัฏดิ์  นันศ์ป้อม -เรียนประธานสภาและที่ประชุมทุกท่าน ตามที่ข้าพเจ้าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้ช่วยเหลืองานกิจการสภาเทศบาลตําบลก้อ ก็ได้ร่างกําหนดการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลก้อ สมัยสามัญประจําปี พ.ศ.2566 และสมัยแรกของปีถัดไป ตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับกิจกรรมของเทศบาลตําบลก้อในแต่ละช่วงเวลา และนําเสนอต่อที่สมาชิกสภาเพ่ือ
ร่วมกันเสนอว่ามีความเหมาะสมที่จะประชุมในช่วงระยะเวลาไหนอีกทีว่าสมควรกําหนดในช่วง
ระยะเวลาใด 

ประธานสภาฯ -ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลก้อ ทุกท่าน ร่วมกันเสนอว่าเห็นควรกําหนดสมัยประชุมสมัย
สามัญประจําปี 2566 และสมัยแรกของปี 2567 ตามนี้หรือไม ่
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1.สมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2566 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2566 ถึงวันที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 

2.สมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2566 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เดือน
สิงหาคม พ.ศ.2566 ถึงวันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 

3.สมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ.2566 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ถึงวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 

4.กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.2567 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 
เดือนมกราคม พ.ศ.2567 ถึงวันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2567 
ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่ หากไม่มีแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติที่ประชุมว่าที่

ประชุมสภาเทศบาลตําบลก้อ เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ขอให้ลงมติโดยการยกมือ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 12 เสียง 
  1.นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ  ประธานสภาเทศบาลตําบลก้อ 

2.นายธนัช  มูลใจ   รองประธานสภาเทศบาลตําบลก้อ  
  3.นายสิทธิพงษ์  เคลื่อนแก้ว  เลขานุการสมาชิกสภาเทศบาลตําบลก้อ 
  4.นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลก้อ เขต 1 
  5.นายอนิวัฒน์  สุชัย   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลก้อ เขต 1 
  6.นางสาวโชติกา  วงค์แหว้น  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลก้อ เขต 1 
  7.นายวีระยุทธ  มาลา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลก้อ เขต 1 
  8.นางสาคร  ทาเล่   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลก้อ เขต 2 
  9.นางรําพรรณ์  นนท์สุภี   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลก้อ เขต 2 
  10.นางปรีชา  รินท้าว   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลก้อ เขต 2 
  11.นายโสภณ  มาติ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลก้อ เขต 2 
  12.นางสาวณัฐมน  ทาเล่   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลก้อ เขต 2 
มติที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ  จ านวน - เสียง  
มติที่ประชุม -งดออกเสียง   จ านวน - เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี 6.  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา ฯ  - สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องซักถามในวาระอ่ืนๆ นี้หรือไม่ เชิญเสนอได้  
นายโสภณ มาติ สท.เขต 2 -เรียนประธานสภาที่เคารพคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่านผมมีเรื่อง

ที่จะขอเรียนถามและสอบถามเพ่ิมเติมในประเด็นต่างๆที่ผมและสมาชิกสภาอาจไม่ได้รับรู้ข้อมูล 
ข้อเท็จจริงในบางเรื่องหรืออาจรู้เรื่องบ้างในบางคน หรืออาจเป็นเรื่องเดิมแต่อยากทราบความ
คืบหน้า แต่ละเรื่องแต่ละประเด็นไป ขอให้ท่านนายกและคณะผู้บริหารช่วยชี้แจงเพ่ิมเติมข้อมูลที่
ผมจะถามนี้ด้วย แต่ก่อนที่ผมจะถามเรื่องต่างๆนั้น ผมก็มีเรื่องที่ขอชื่นชมการทํางานของท่าน
นายกและคณะผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆท่านในโครงการและงานในช่วงสิ้นปีและเริ่มปี
ใหม่มานี้ ม ี2 เรื่องท่ีน่าชื่นชมและชาวบ้านก็ชื่นชมด้วย 

เรื่องท่ี 1.เรื่องการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาสี่ก้อเกมส์ได้รับการชื่นชมมาบ้างว่ากีฬาปี
นี้สนุกสนาน มีความสุขกันมากเพราะนานแล้วที่ไม่ได้จัดและเราก็จัดช่วงสิ้นปีพอดีคนก็มาเยอะ 
แต่ก็มีข้อเสนอจากตัวผู้เล่นกีฬาและชาวบ้านมาว่ากีฬาที่สนุกขาดไปหลายๆ รายการทั้งวิ่ง
มาราธอน วิ่งทางตรง วิ่งผลัด และก็อีกหลายประเภท ซึ่งประเภทกีฬามีน้อยมีแต่ประเภทกีฬา
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พ้ืนบ้านและประเภทกีฬาที่น่าจะจัดพบกันหมดเน้นแต้มเอาใครแต้มเยอะทีมนั้นก็ได้ที่  1 ไป แต่
ที่ผ่านมาไม่ได้เจอกันหมดเหลืออีกหมู่บ้านที่ไม่ได้เจอแข่งกันเช่นฟุตบอลหมู่ที่ 2 เจอหมู่ที่ 3 หมู่
ที ่3 ชนะได้ไปเข้าชิงกับหมู่ที่ 1 ที่ชนะหมู่ที่ 4 มาแต่หมู่ 3 ไม่ได้แข่งกับหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 1 ก็ไม่ได้
แข่งกับหมูท่ี 2 อันนี้เป็นเสียงชาวบ้านที่พูดกันผมเลยเอามาแจ้งกับนายกและคณะผู้บริหารทราบ 
ปีนีจ้บไปแล้วปีหน้าเอาใหม่จะได้ไปปรับปรุงแก้ไขให้มันดีๆ ยิ่งๆ ขึ้นไป 

เรื่องที่ 2.เรื่องการดูแลเรื่องการซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อในชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้านโดย
การใช้ยางมะตอยสําเร็จรูปและก็ได้ลงพ้ืนที่ทําเองโดยไม่ใช้งบจ้างคนอ่ืนทําลงพ้ืนที่เองโดยรอง
นายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นการประหยัดงบประมาณการจ้างไปบ้าง วันนั้นผมได้ลง
พ้ืนที่ด้วยและก็มีอีกวันที่ท่านรองนายกเทศมนตรี นายลออ อู่ทรัพย์ และทีมงานลงพ้ืนที่ซ่อมแซม
พ้ืนที่ที่ตกค้างและสิ่งที่ผมดีใจมากคือการที่เรานําความเดือดร้อนของชาวบ้านมาแจ้งให้ทางนายก
รับทราบและก็ได้รับการแก้ไขซ่อมแซมชาวบ้านดีใจชื่นชมมา สท.ทุกคนก็ดีใจอย่างน้อยเรื่องที่
แจ้งมาก็ได้รับการแก้ไขให้ ทางด้านนายกและทีมงานผู้บริหารก็ได้ผลงานไปด้วยเช่นกันและก็
ขอขอบคุณท่านนายกอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการซ่อมแท้งค์น้ําของหมู่ที่ 3 เห็นว่าตอนนี้ท่านได้
อนุมัติแล้ว ผู้รับเหมาเข้ามาในพ้ืนที่แล้วต้องขอบคุณจริงๆ ถึงจะต้องพูดมาหลายรอบก็ตามช้า
หน่อยแต่ก็ได้รับการแก้ไขอยู่ 

เรื่องที่  3.เรื่องความคืบหน้าเกี่ยวกับระบบประปา น้ําอุปโภคบริโภคของโครงการ
พระราชดําริที่ติดตั้งที่หมู่ที่ 2 เพ่ือใช้ทั้ง 4 หมู่บ้านไม่รู้ตอนนี้เทศบาลได้มีการรับมอบหรือยัง 
หรือยังมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่าหมู่บ้านอ่ืนได้ทยอยใช้กันหรือยังเพราะว่าตอนนี้ของหมู่ที่  3 ผม
ได้ทดลองใช้ไปแล้วครึ่งวันแต่ยังมีปัญหาเรื่องระบบแท้งค์น้ําซึ่งมันมีปัญหาเรื่องลูกลอยค้างไม่รู้ว่า
น้ําหมดแท้งหรือไม่หมดและที่น้ําที่เราปั๊มขึ้นแท้งค์สูงมีการรั่วออกตรงระบบกรองน้ําไม่รู้เพราะ
อะไรจึงได้ชะลอในการทดลองใช้ไปก่อนตอนนี้ใช้บ่อบาดาลเดิมอยู่  ถ้าทุกอย่างได้รับมอบอยู่ใน
ส่วนของเทศบาลตอนนั้นจะได้ขอช่างไปดูและแก้ไขต่อไป 

เรื่องที่ 4.เรื่องของท่อประปาที่นายกเคยแจ้งให้สภาทราบมาแล้วว่าจะมีงบประมาณในการ
จัดซื้อท่อและอุปกรณ์ระบบประปาให้แต่ละหมู่บ้านไม่รู้ว่างบประมาณโครงการนี้มาจากไหน 
งบประมาณเท่าไหร่ และตอนนี้ทําไมไม่คืบหน้าเงียบหายไป จําได้อยู่ว่าตอนนั้นนายกเคยแจ้งให้
ที่ประชุมทราบแล้ว จึงอยากทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงเรื่องนี้ครับ  

เรื่องที่ 5.เรื่องผิวถนนที่แตกร้าวเป็นช่องยาวคือมีชาวบ้านได้แจ้งข้อมูลว่ามีถนนแอสฟัลท์
ติกสายหอป้อเจ้าไปโรงเก็บของหมู่ที่ 3 มีการแตกเป็นร่องยาวผมก็เลยไปดูและเห็นว่าสายนั้นมี
การซ่อมแซมแนวที่แตกไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ตอนนี้มันได้แตกเพ่ิมจากแนวเดิมอีกไม่รู้ตอนนี้ถนน
แอสฟัลท์สายที่กล่าวนี้ ไม่รู้ตอนนี้อยู่ในประกันสัญญาก่อสร้างหรือเปล่าหรือว่าหมดสัญญา
รับประกันไปแล้วหรือว่าเขาจะมีแนวทางแก้ไขกันเอง เกรงว่าถ้าปล่อยไว้นานๆ โดยไม่ได้รับการ
แก้ไขกลัวว่าจะเสียหายไปมากกว่าเดิมถ้าอย่างไรขอให้ช่างลงพ้ืนที่ไปสํารวจให้ด้วยว่าควรจะ
ดําเนินการอย่างไรต่อไป 

ประธานสภาฯ - เชิญนายกและคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลก้อตอบข้อซักถามของสมาชิกสภา 
นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรี - เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาทุกท่านก่อนอ่ืนก็

ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจร่วมงานต่างๆ อาทิเช่น งานกีฬาลี้สัมพันธ์งาน
กีฬาสี่ก้อเกมส์งานแสดงผลการดําเนินงานของแต่ละกองต่างๆ ของเทศบาล ส่วนงานกีฬาสี่ก้อ
เกมส์มีหลายๆ อย่างที่อาจมีการผิดพลาดและจะนํามาปรับปรุงแก้ไข เช่นกีฬาฟุตบอลปีหน้าค่อย
มาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นแบบไขว่พบกันหมด 
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เรื่องที่ 2.ส่วนการซ่อมแซมถนนที่คณะผู้บริหารร่วมเจ้าหน้าที่ได้นําวัสดุสําเร็จยางมะตอยถุง
ไปซ่อมแซมถนนถ้ายังมีถนนเส้นไหนที่ชํารุดขอให้ท่านสมาชิกสภาช่วยแจ้งหรือลงพ้ืนที่ไป
ซ่อมแซมด้วยกันซึ่งตอนนี้ยางมะตอยยังเหลืออยู่ 

เรื่องที่ 3 .เรื่องน้ําอุปโภคบริโภคของโครงการพระราชดําริ สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล ได้มี
หนังสือจะส่งมอบโอนให้กับเทศบาลก้อแล้ว แต่ว่าทางเทศบาลตําบลก้อยังไม่พร้อมรับเพราะ
ตามที่ได้ตรวจสอบดูระบบน้ํายังติดขัดระบบยังไม่สมบูรณ์ ทางเทศบาลอยากรับโดยที่สํานักงาน
ทรัพยากรน้ําบาดาล ลําปาง ต้องทําการแก้ไขให้เสร็จสมบูรณ์แต่มิเตอร์ไฟฟ้า ทางเทศบาลจําเป็น
เป็นต้องรับและน่าจะเริ่มเดือนกุมภาพันธ์ คงได้รับผิดชอบจ่ายค่าไฟฟ้าส่วนน้ํายังไม่ได้ใช้ทั้ง 4 
หมู่บ้านเพราะเครื่องปั๊มน้ําเสียทางสํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาลยังเอาไปซ่อมอยู่ถ้าเครื่องดี ทาง
เทศบาลจะได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขน้ําอีกทีว่าจะลดจะผ่อนน้ําไปแต่ละหมู่บ้านยังไง 

เรื่องที่ 4. เรื่องท่อประปาที่เคยได้เรียนให้ท่านสมาชิกสภาไว้แล้วนั้น งบนี้เป็นงบอุดหนุน
เฉพาะกิจ ทั้งสามโครงการที่เราได้มาแต่เราไม่สามารถใช้รหัสปลัดเราอนุมัติราคากลางได้ซึ่งท่าน
ยังติดที่เทศบาลตําบลดงดําต้องขอให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลดงดําดําเนินการยกเลิกให้ก่อน 
ก่อนจะให้ใช้รหัสของท่านปลัดที่ตําบลก้อใหม่ ซึ่งวันนี้ผมต้องไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงเรื่องนี้
แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนถ้าเรื่องผ่านโครงการมาซื้อท่อประปาทางหมู่บ้านไหนอยากเปลี่ยน
ท่อประปาอยากเปลี่ยนมิเตอร์น้ําก็มาทําเรื่องเบิกได้เลยที่เทศบาล 

เรื่องท่ี 5. เรื่องถนนแอสฟัลท์ติกที่ชํารุดมีรอยแตกผมไม่แน่ใจว่ายังอยู่ในประกันหรือเปล่าแต่
อย่างไรแล้วก็จะมอบหมายให้นายละออ อู่ทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีตําบลก้อ นําช่างลงพ้ืนที่
เพ่ือสํารวจจะได้หาแนวทางแก้ไขต่อไป 

ประธานสภาฯ -สมาชิกท่านใดมีเรื่องปรึกษาหารือคณะผู้บริหารอีกหรือไม ่
นายธนัช มูลใจ รองประธานสภาฯ - เรียนประธานสภาที่เคารพฝากประธานเรียนถึงนายกและคณะ

ผู้บริหารเรื่องถนนไปสู่พ้ืนที่ทําการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูฝนปีที่แล้ว ตามที่กระผม
ได้ลงพ้ืนที่ พบปะคุยชาวบ้านผู้นําชุมชนก็ได้แจ้งถึงความเดือดร้อนเรื่องถนนไปสู่ พ้ืนที่ทํา
การเกษตรเพราะปีที่แล้วได้รับผลกระทบจากพายุหลายลูกทําให้ถนนหนทางหลายสายเสียหาย
แทนที่จะได้รับงบซ่อมแซมจากอําเภอ งบจังหวัด งบ อบจ.เข้ามาแก้ไขทุกปีทุกหมู่บ้านอยาก
ทราบว่าปีนี้มีหมู่บ้านไหนได้งบประมาณตัวไหนและหมู่บ้านที่ไม่ได้รับเพราะเหตุผลใด ปกติที่ผ่าน
มาจะได้รับความช่วยเหลือแก้ไขทุกหมู่บ้านมากน้อยตามพ้ืนที่เสียหาย อยากให้ท่ านมอง
ความสําคัญถนนการเกษตรไม่ทอดทิ้งให้ชาวบ้านประสบปัญหาเรื่องถนนการเกษตรเองเพราะ
ถนนไม่ดีฝนตกไปไม่ได้ ทําให้เสียโอกาสแทนท่ีฝนตกจะได้ใส่ปุ๋ยข้าวโพดจะได้งามรายได้จะได้เพ่ิม
ขึ้นกับเสียโอกาสนั้นไปยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ หมู่  1ก้อทุ่งสายสันมะกอกสายห้วยโกงกะ
โดงขะจ้างหล่ายหินได้ใช้ประโยชน์ทั้ง 4 หมู่บ้านฝนตกน้ําห้วยแม่ก้อไปไม่ได้ อยากเสนอท่าน
ประธานเรียนไปถึงท่านนายกฯ  

-จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมตําบลก้อมีพ้ืนที่ประมาณ 25,600 ไร่ เป็นพ้ืนที่ที่อยู่อาศัย
ประมาณ 1,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4% ของพ้ืนที่ พ้ืนที่ทําการเกษตรประมาณ 23,600 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละประมาณ 90% ของพ้ืนที่ อีก 1,500 ไร่เป็นป่าชุมชน ที่สาธารณะประโยชน์ ที่
ราชพัสดุและอ่ืนๆ จากตัวเลขจะเห็นได้ว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 จะเป็นพ้ืนที่ทางการเกษตร 
ดังนั้นข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ตําบลก้อนั้นส่วนมากเป็นพ้ืนที่การเกษตร ชาวบ้านเกือบทุก
ครัวเรือนทําการเกษตร รายได้หลักของคนตําบลก้อคือการเกษตร ข้าวโพด ลําไย บางส่วน 
ชาวบ้านดํารงชีพได้เพราะการเกษตร ขับเคลื่อนครอบครัวได้ด้วยมีข้าวโพดเป็นกระดูกสันหลัก  



~ 7 ~ 
 

ส่งลูกเรียน ซื้อรถ สร้างบ้าน ก็เพราะการเกษตร ดังนั้น การคมนาคมขั้นพ้ืนฐานเรื่องถนนจึง
สําคัญ เช่น ถนนสายดังต่อไปนี้ 

1.ถนนสายก้อทุ่ง – หน่วยหก มายังบ้านกอ้ทุ่ง เส้นโป่งแก ดงขะจ๊าง โป่งกะ ห้วยหล่ายหิน 
2.ถนนสายบ้านก้อหนอง – แพะหลวง น้ําดั้น 
3.ถนนสายบ้านก้อจอก – แพะย่าเอื้อย ป่าเหี้ยวปู่โน เส้นปลูกป่า แพะตายขาน 
4.ถนนสายบ้านก้อท่า – โป่งแดง หลังวัดโพธิธรรมาราม เส้นห้วยแหน 
-มาวันนี้ท่านมองไม่เห็นความสําคัญของเกษตรกร ทอดทิ้งให้พ่ีน้องชาวบ้านประสบปัญหา

เรื่องถนนทางด้านการเกษตร ปล่อยให้ชาวบ้านต้องเผชิญปัญหาเอง บางครั้งบางคราว ทําให้พ่ี
น้องชาวบ้านขาดรายได้ ขาดโอกาส ขาดรายได้อย่างไร เช่น รับจ้างใส่ปุ๋ย รับจ้างพ่นยา เพราะ
ถนนไม่ดี ฝนตกไปไม่ถึงทําให้เสียโอกาสในช่วงทีฝ่นตกเป็นโอกาสที่จะได้ใส่ปุ๋ย ข้าวโพดจะได้งอก
งาม รายไดจ้ะได้เพ่ิม กลายเป็นขาดท้ังรายได้และเสียทั้งโอกาส ยกตัวอย่างที่เห็นชัดเจนคือ หมู่ที่ 
1 บ้านก้อทุ่ง สายสันมะกอก สายห้วยโป่งกะ สายดงขะจ๊าง สายห้วยหล่ายหิน ฝนตกน้ําห้วยแม่
ก้อไหลหลากมีปริมาณน้ํามากข้ามผ่านไปไม่ได้ หลายคนไม่สามารถข้ามไปใส่ปุ๋ย พ่นยาได้ ไม่ใช่
เพราะไม่มีเส้นทางไป ไม่มีถนนที่สามารถไปได้ แต่เพราะถนนไม่ได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้ใช้งาน
ได้ เส้นห้วยแหน หนองกา ดงขะจ๊าง ถนนเส้นนี้ ถ้าพัฒนาปรับปรุง สามารถเป็นเส้นทางหลักได้ 

-ถนนดังกล่าวถ้าทําได้จะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจ การขนส่งคมนาคมดี รายได้เพ่ิม เกษตรกรจะ
กล้าลงทุน ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์การขนส่ง อ่างแม่ชี ดงขะจ๊าง สามารถตรงมายังหมู่ที่ 4 ออกถนน
ใหญ่ การขนส่งเร็วขึ้นประหยัดน้ํามัน ความปลอดภัยทางถนนเพ่ิมขึ้น รถไม่ต้องใช้เส้นทางลัดหมู่
ที่ 1 ซึ่งมีความอันตราย ไม่ว่าจะเรื่องรถเรื่องคน และสุนัขที่นอนขวางตามถนน และที่สําคัญฝุ่น
ละอองก็ลดลงด้วย 

-ที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมานี้ ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน หรือเรื่องมโนไป จะสามารถแก้ไขได้ ด้วยความ
ร่วมมือและจริงใจต่อกัน เพื่อชุมชนและประโยชน์ต่อท้องถิ่น จึงอยากจะเสนอให้มีการดําเนินการ 
ดังนี้ 

1.จัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคี นิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้า ครูบาอาจารย์มาสร้างเป็นถนนสาย
บุญ  

2.เทศบาลตําบลก้อ พิจารณาใช้เงินสะสม สนับสนุนเป็นค่าน้ํามันให้กับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลําพนูซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องจักร แก้ไขปัญหาทั้ง 4 หมู่บ้าน  

3.เทศบาลตําบลก้อจัดซื้อจัดหารถแบ็คโฮ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานเป็นของเทศบาลเอง 
นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ -เ รี ย น ปร ะธ าน สภ าที่ เ ค า รพ  ข อบ คุณ ท่ า น ร อ ง

ประธานสภา เรื่องการแก้ไขปัญหาของผิวถนนไปสู่พ้ืนที่ทําการเกษตร ทางเทศบาลได้ส่งเรื่องไป
ทาง ปภ.จังหวัดลําพูนแล้ว ใช้แยก หมู่ 1 – 4 เส้นไป ขาดงบประมาณในการก่อสร้างสะพานแต่
รองบประมาณก่อสร้างหรือจะ ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสม ทางเทศบาลก็ยินดี ถ้าทางสภา
เห็นสมควรก็จะใช้งบเงินจ่ายขาดเงินสะสมไปทํา เพราะทางเทศบาลตําบลก้อ ได้รับงบประมาณ
ส่งคืนจากโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรมาประมาณสี่แสนกว่าบาทที่ใช้ได้ ถ้าจะให้ใช้อํานาจของสภา
และจะต้องคํานวณค่าก่อสร้างสะพานถ้าได้ก็ยิ่งดีจะได้ขอเทคอนกรีตผ่านเลยเรื่องเครื่องจักรของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน จะให้เจ้าหน้าที่ทําเรื่องไปขอรับการสนับสนุนจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอีกที ส่วนเรื่องการซื้อรถแบคโฮและรถหกล้อดั้มทางนายกก็อยากได้ถ้าเรามี
ศักยภาพที่จะจัดซื้อได้ขอให้ท่านสมาชิกเข้าใจด้วยว่างบประมาณท่ีเทศบาลได้รับการสนับสนุนมา
มันน้อยมาก 
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ประธานสภาฯ -การขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน
นั้น เพ่ือเป็นการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ฤดูฝนจะมาอีกรอบ เทศบาลจะต้องจองคิวเครื่องจักร 
รถบรรทุกตั้งแต่เนิ่นๆ 

นางสาวนัฐมน ทาเล่ สท.เขต 2 - เรียนประธานสภาที่เคารพฝากประธานสภาถึงนายกเทศมนตรีและคณะ
ผู้บริหาร ข้าพเจ้ามีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ เรื่องที่ 1.เรื่องไฟกิ่งตามถนนหลวงที่จะย้ายเข้าใน
หมู่บ้านที่ตามจุดที่สํารวจไปทําไมไมเ่ห็นมีการดําเนินเรื่องสักทีหรือติดขัดอะไรขอแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบด้วย 

เรื่องที่ 2.การเปิดรับเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน จ้างทํางานในช่วงปิดภาคเรียน อยาก
ทราบว่าปีนี้จะรับนักเรียนจํานวนกี่คน และจะรับเด็กนักเรียนของหมู่บ้านไหนบ้าง 

เรื่องที่ 3.ถนนและรางระบายน้ําที่ชํารุดเสียหาย ขอให้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุง และได้แจ้ง
มาหลายรอบแล้วไม่ทราบว่าท่านนายกจะไปแก้ไขให้เมื่อไหร่ เรียนประธานสภาถึงคณะผู้บริหาร
และนายกเทศมนตรีตอบคําถามให้สมาชิกสภาได้ทราบด้วย 

นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ -เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาทุกท่าน ขอ
ตอบคําถามตามเรื่องที่ท่านสมาชิกสภาได้เรียนถามมา เรื่องที่ 1.เรื่องไฟกิ่งตามที่ได้สํารวจแล้ว
นั้น หากให้การไฟฟ้ามาย้ายจุดให้ เทศบาลจะต้องเสียเงินประมาณแสนกว่าบาทมันแพงเกินไป 
และทางการไฟฟ้าจะเอาของเดิมใส่ให้โดยที่ไม่ได้เปลี่ยนอันใหม่ถ้ามีการเสียเกิดขึ้นทางการไฟฟ้า
ก็ไม่เปลี่ยนให้ จึงคิดว่ามันแพงเกินไปเลยยังไม่ทําการอนุมัติดําเนินการ 

เรื่องท่ี 2.เรื่องการจ้างงานเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนนั้น ในด้านงบประมาณยังไม่ได้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ในที่ประชุม ถ้ามีข้อสรุปยังไงแล้ว จะแจ้งให้สมาชิกสภาได้รับทราบอีกครั้ง 

เรื่องท่ี 3.รางระบายน้ําชํารุด รางระบายน้ํารื้อแล้วสร้างใหม่อย่างเดียว และได้มอบหมายงาน
ให้นายพิชญะ  สุยะมัย และนายละออ  อู่ทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีตําบลก้อ รับเรื่องและ
ดําเนินการ 

นายโสภณ มาติ สท.เขต 2 -เรียนประธานสภาที่ เคารพถึงคณะผู้บริหาร เทศบาลตําบลก้อ ขอ
ปรึกษาหารือเกี่ยวเรื่องถนนไปสู่พ้ืนที่ทําการเกษตร ขอให้ท่าน แก้ไขซ่อมแซม แก้ไขเป็นจุดๆ ก็
พอไม่ต้องทําใหม่ทั้งสาย เพราะตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนมากขอให้ท่านแก้ไขเป็นจุดๆ ที่สําคัญ
ก่อน 

ประธานสภาฯ -ปัญหาใหม่เรื่องถนนการเกษตร บ้านกับห้วยอยู่ใกล้กัน ฝากท่านรองนายกเทศมนตรีตําบล
ก้อ ช่วยสํารวจและนําพิจารณาวางแผนการดําเนินงานแก้ไขปัญหาด้าน ถนนและรางระบายน้ํา 

นายปรีชา รินท้าว สท.เขต 2 -เรียนประธานสภาที่เคารพเรียนถึงนายกเทศมนตรีตําบลก้อ เรื่องที่ 1.ขอ
อนุเคราะห์ทางกํานันแจ้งเรื่องเสียงตามสายของหมู่  4 ตอนนี้ไม่สามารถใช้เครื่องขยายเสียง
ประกาศเสียงตามสายแจ้งข่าวสารให้ชาวบ้านยังไม่ได้เลยขอท่านรองช่วยประสานตรวจสอบดูว่า
ชํารุดเสียหายอย่างไร 

เรื่อง 2.การเลี้ยงวัวลําบาก ปศุสัตว์ หมู่ 3 มีโรคปากเท้าเปื่อย SCG คนเลี้ยงวัวลําบาก วัว
ต้องอยู่ไกลแหล่งน้ํา คนเลี้ยงวัวเหนื่อย ทาง SCG. เวลาปลูกต้นไม้ก็ห้ามเอาวัวเข้าไปกินใน
บริเวณนั้น เพราะกลัวกัดกินต้นไม้ วัวที่เป็นโรค ฝากประธานด้วย 

นางจีญาภรณ์ ทาฝั้น สท.เขต 1 -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน  ขอเรียนถามผู้บริหารเทศบาล
เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) สายบ้านก้อทุ่ง บ้านก้อหนอง ไม่เห็นเข้ามาดําเนินการเงียบ
หายไปนานไม่คืบหน้าไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรหรือมีปัญหาอะไรถึงไม่เข้ามาดําเนินการ และเรื่องที่ 
2 เกี่ยวกับเรื่องระบบการแพทย์ฉุกเฉินการรับส่งตัวผู้ป่วยฉุกเฉินในพ้ืนที่ตําบลก้อ ในกรณีที่เกิด
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เหตุฉุกเฉินมีผู้ป่วยหรือญาติแจ้งขอรับการช่วยเหลือรับส่งตัวผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเพ่ือรับการ
รักษาด่วนนั้น เท่าที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าบางครั้งมีพนักงานปฏิบัติงานระบบการแพทย์
ฉุกเฉินของเทศบาลตําบลก้อมารับบริการคนเดียว ปกติแล้วทางเทศบาลจะจัดให้พนักงานเข้าเวร
ปฏิบัติงานคราวละ 2 คน พอเกิดเหตุฉุกเฉินมีคนปฏิบัติงานคนเดียวก่อให้เกิดปัญหาการดูแลคน
ป่วยด้วยและต้องขับรถไปด้วยทําให้เกิดความล่าช้าหรืออาจทําให้การส่งตัวผู้ป่วยไปยัง
สถานพยาบาลล่าช้า จึงขอฝากให้ทางผู้บริหารหรือผู้ที่รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ผู้ปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินจัดให้มีการเข้าเวรปฏิบัติงานตามปกติ หรือหากมีเหตุขัดข้อง
ก็ขอให้มีการสับเปลี่ยนหรือแก้ไขปัญหาด้านการบริการประชาชนด้วย 

นางสาวอมรรัตน์ พิพิธเสถียรกุล หัวหน้าส านักปลัด -เรียนประธานสภาที่เคารพ เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ
สายก้อทุ่ง ก้อหนอง ได้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาลี้ แล้วได้รับคําตอบว่าอยู่ในระหว่าง
ทีต่้องเบิกวัสดุ อุปกรณ์ และบอกว่าจะเร่งรัดจัดการให้ 

นางร าพรรณ์ นนท์สุภี สท.เขต 2 -เรียนประธานสภาที่เคารพ ทางเทศบาลมีกล่องความเย็นเก็บยาเก็บวัคซีน
หรือไหมเพราะช่วงก่อนทางปศุสัตว์อําเภอได้แจ้งว่าทางเทศบาลมีที่เก็บและแช่วัคซีน 

นางสาวอมรรัตน์ พิพิธเสถีนรกุล หัวหน้าส านักปลัด -ทางเทศบาลตําบลก้อมีที่เก็บวัคซีนโดยเก็บใน
ตู้เย็นอย่างเดียวทางเทศบาลไม่มีกล่องเก็บความเย็นโดยเฉพาะ 

นางสาวโชติกา วงค์แว้น สท.เขต 1 -เรียนประธานสภา เรื่องปศุสัตว์อาสาของตําบลก้อ อ้างว่าไปรักษา
คอกนี้แล้วไปคอกอ่ืนไม่ได้ อ้างว่าจะเป็นการเอาเชื้อโรคไปติด เป็นอาสาชุมชนน่าจะช่วยชาวบ้าน
ที่เลี้ยงวัวที่เจอปัญหาให้เต็มที ่

นายธนัช  มูลใจ รองประธานสภาฯ- เคยคุยกับคณะอาจารย์มหาวิทยาลับเชียงใหม่ เรื่องการจัดอบรมปศุสัตว์
ตําบลได้สมัครกันไปแล้วแต่โดน หมอคีมปศสุัตว์อําเภอลี้ขัดไม่ให้มีการอบรม 

นายโสภณ มาติ สท.เขต 2 -เรียนประธานสภาที่เคารพ  ขอเพ่ิมเติมเรื่องวัวทางหมู ่3 ติดเชื้อเยอะ ตาย
กะมีบ้าง ตอนนี้ได้ฉีดยาเกือบหมด ขอเพ่ิมเติมเรื่อง SCG.ขอประสานให้ล้อมรั้วนอกเขตและใน
เขต อยากให้ SCG.เรียกกลุ่มวัวมาประชุมว่ามีปัญหาอย่างไร ปัญหาเรื่องวัวปัญหาหลักเลยของ
หมู่ 3-4 ให้หัวหน้าSCG. ขอมาประชุมกับกลุ่มเลี้ยงวัว 

ประธานสภาฯ -ขอความร่วมมือจากคณะผู้บริหารเทศบาลช่วยประสานงานกับทาง SCG. จัดเวที SCG.กับ
กลุ่มเลี้ยงวัวได้ประชุมหารือร่วมกัน 

นางสาวนัฐมน ทาเล่ สท.เขต 2  -เรียนประธานสภาที่เคารพถึงคณะผู้บริหารและนายกเทศมนตรีช่วงหน้า
ช่วงหน้าแล้งซึ่งมีฝุ่นจํานวนมากจึงฝากท่านประธานสภาถึงนายกเทศมนตรี ขอรถน้ําไปฉีดน้ําเส้น
หลักของแต่ละหมู่บ้านเพ่ือลดปัญหาฝุ่นตามหมู่บ้านเพราะตอนนี้ทางถนนหลักเขาทําถนนใหม่ฝุ่น
ละอองเลยเยอะ 

ประธานสภาฯ -เชิญทางผู้บริหารตอบคําถามของสมาชิกสภา ประธานว่าขอให้ใช้รถน้ําไปฉีดถนนกันฝุ่น
ละอองอาทิตย์ละ 1 ครั้งน่าจะด ีช่วงหน้าแล้งฝุ่นละอองมันเยอะ 

นายพิชญะ สุยะมัน รองนายกเทศมนตรีต าบลก้อ -เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลก้อทุกท่าน ขอรับเรื่องการใช้รถน้ําฉีดพ่นฝุ่นละอองแต่จะเป็นอาทิตย์ละกี่วันขอประชุม
คณะผู้บริหารก่อนว่าจะให้พนักงานไปอาทิตย์ละกี่วัน  

ประธานสภาฯ –ตามที่ได้ทราบมาเกี่ยวกับการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนที่ตําบลก้อ ตามที่รองนายกได้ประสานการขับเคลื่อนการ
ดําเนินการช่วยเหลือสงเคราะห์นั้น ตามที่ได้ทราบรายชื่อผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือขอให้ดําเนินการ
เหมือนที่เคยทํามาก่อนได้ไหม ตามที่เคยประสานงานกับกองสวัสดิการสังคมของเทศบาล คือ
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การประชุมประชาคมพิจารณาคัดเลือกบุคคลหรือครอบครัวที่สมควรได้รับการช่วยเหลือโดยผ่าน
ความเห็นชอบจากมติที่ประชุมประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน และนําไปสู่การขับเคลื่อนการให้
ความช่วยเหลือสงเคราะห์ต่อไป เพ่ือไม่ให้มีปัญหาในภายหลัง เช่น เมื่อบุคคลหรือครอบครัวที่
ได้รับการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยไปแล้ว พอถึงเวลาดําเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมที่
อยู่อาศัย ก็ไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น กําลังคน กําลังทรัพย์ กําลังผู้ที่
จะมาร่วมด้วยช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซมทําให้โครงการเกิดความล่าช้าไม่ทันตามกําหนดหรือไม่
บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ จึงขอฝากให้ทางเทศบาลช่วยประสานงานการขับเคลื่อนกิจกรรม
ดังกล่าว 

นายพิชญะ  สุยะมัน รองนายกเทศมนตรีต าบลก้อ -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ตามได้
ประสานงานการช่วยเหลือการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสนั้น ก็ได้รับการประสานงานจาก
จังหวัด และครั้งแรก ผอ.กองคลัง เห็นด้วยกับการใช้แผนกการเบิกจ่ายแบบเดิม หมู่ 1 ยังไม่ทํา 
หมู่ 3 ยังไม่ทํา ต่อมากรมบัญชีกลางเขาเปลี่ยนระเบียบใหม่เกี่ยวกับเงินค่าตอบแทน จึงอยากขอ
ความร่วมมือจากสมาชิกสภาช่วยติดตามทั้ง 4 หมู่บ้านเดี๋ยวจะมีปัญหาทางเงินสงเคราะห์ของ
เด็ก 25 ราย  

 
 ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนออีกหรือไม่ หากไม่อะไรแล้วขอปิดการประชุมสภาเทศบาล

ตําบลก้อ สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1) ประจําปี 2566 ครั้งนี้ และขอขอบคุณ ทุกท่าน 
 

ปิดประชุม เวลา  12.20 น. 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้จดรายงานการประชุม       
(นายสิทธิพงษ์  เคลื่อนแก้ว) 

        เลขานุการสภาเทศบาลตําบลก้อ 
 
  ลงชื่อ......................................................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น) 
  วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 
 
  ลงชื่อ............................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
   (นางรําพรรณ์  นนท์สุภี) 
  วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 
 
  ลงชื่อ............................................เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายวีระยุทธ  มาลา) 
  วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 
 
 
 
 


